

วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี

ศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฎ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ

ความนำ

โรงเรียนพระคริสตธรรมแมคกิลวารีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1889 โดย ศาสตราจารย์ ดร. แดเนียล แมคกิลวารี ซึ่งเป็นมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน โรงเรียนแห่งนี้ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา ได้เปลี่ยนชื่อและทำพันธกิจการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการจัดตั้งวิทยาลัยพายัพในช่วงปี ค.ศ. 1974 เป็นต้นมา โดยการรวมสถาบันหลักสองแห่งของสภาคริสตจักรฯ เข้าด้วยกันคือ วิทยาลัยพระคริสตธรรมในสมัยที่ ศาสตราจารย์ ดร.จอห์น แฮมลิน เป็นผู้อำนวยการ กับโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์แมคคอร์มิค ซึ่งมีอาจารย์บุญชวนเจิมประไพ เป็นผู้อำนวยการ ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ซึ่งมี นพ.พิพัฒน์ ตรีงรัฐพิทย เป็นผู้อำนวยการ ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้จัดตั้งจากสภาคริสตจักรในประเทศไทยในเวลานั้น ได้แก่ ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์ ผู้ปกครอง ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยชิน และอาจารย์ธวัช เบญจวรรณ เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดตั้งวิทยาลัยพายัพ จนได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยพายัพ” ในปี ค.ศ. 1974

ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งนั้น วิทยาลัยพระคริสตธรรมยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของวิทยาลัยพายัพอย่างเต็มตัว จนกระทั่งปี ค.ศ. 1979 จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยพายัพ กลายเป็น “คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี” มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของวิทยาลัยพายัพ แต่ก็ยังคงทำหน้าที่ในการผลิตผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของคริสตจักรต่อไป

ยกฐานะเป็นวิทยาลัย

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพายัพในปี ค.ศ. 2006 เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฎ์ โดยความเห็นชอบของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้ทำหน้าที่อธิการบดี สืบต่อจาก ดร.บุญทอง ภูเจริญ ซึ่งเกษียณอายุจากการทำงาน ดร. ประดิษฐ์ จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพของคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีอีกครั้ง เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารและการสร้างผู้นำให้สอดคล้องกับความต้องการของคริสตจักรมากขึ้น

ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยพายัพ ส่วนหนึ่งคือการยกฐานะของ คณะศาสนาสตรีแมคกิลวารีขึ้นเป็น “วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี” เพื่อให้มีศักยภาพในการทำ พันธกิจในการเตรียมผู้รับใช้พระเจ้าตามความต้องการของคริสตจักรมากยิ่งขึ้นและสภามหาวิทยาลัย พายัพ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/1549 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ก็ได้ให้ความเห็นชอบกับ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารในครั้งนี้

สถานภาพของวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี

วัตถุประสงค์หลักของการยกฐานะของคณะศาสนาสตรีฯ ขึ้นเป็น “วิทยาลัย” คือ การบริหารจัดการแนวใหม่ที่คล่องตัวและตอบสนองพันธกิจในการเตรียมผู้รับใช้ในระดับต่าง ๆ และสอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงของคริสตจักร ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารีจึงมีพันธกิจและ ความรับผิดชอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการในการจัดการเรียนการสอนตาม มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น การเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้ง ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย อีกส่วนหนึ่งเป็น พันธกิจที่ตอบสนองนโยบายของสภาคริสตจักรในการสร้างผู้รับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ คริสตจักรและสังคมสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภา คริสตจักรฯ ซึ่งจะช่วยให้การเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวดำเนินไปได้ตรงตาม เป้าหมาย ดังนั้น ปริญญาทางศาสนาสตรีของวิทยาลัยพระคริสตธรรมคัมภีร์แมคกิลวารีจึงเป็น สถาบันศาสนาสตรีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากรัฐบาล

รูปแบบการดำเนินงาน

เมื่อการเรียนการสอนศาสนาสตรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยแล้ว พันธกิจทั้งหมดของ วิทยาลัยแห่งนี้จึงเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ใกล้ชิดคริสตจักรมากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคริสตจักรเป็นเจ้าของและ กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมผู้นำคริสตจักรตามความต้องการของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการของวิทยาลัยแห่งนี้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากเห็น การปรับเปลี่ยนดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพายัพโดยความเห็นชอบของสภาคริสตจักรฯ จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารีกับคริสตจักร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ คริสตจักรในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมผู้นำคริสตจักรในระดับต่าง ๆ

2. วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี ควรจะมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภาคริสตจักรฯ เพื่อทำพันธกิจและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภาคริสตจักรฯ วิทยาลัยฯ จึงควรมีผู้แทนในการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรด้วย

3. สภาคริสตจักรฯ และมหาวิทยาลัยพายัพ ต้องร่วมกันรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำพันธกิจในรูปแบบต่าง ๆ ของวิทยาลัยพระคริสตธรรมอย่างเพียงพอเพื่อให้การทำพันธกิจเกิดผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

4. เมื่อคริสตจักรเป็นเจ้าของวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี คริสตจักรจึงต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เช่น การเตรียมบุตรหลานเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพระคริสตธรรม การถวายเพื่อการทำพันธกิจ และการเชื่อมโยงกับวิทยาลัยพระคริสตธรรมในรูปแบบต่าง ๆ

5. หน่วยงานต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรควรมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิทยาลัยพระคริสตธรรม ทั้งในการกำหนดทิศทางในการเตรียมผู้รับใช้ การจัดทำหลักสูตร การวางแผนสร้างผู้นำในระดับต่าง ๆ รวมทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศาสนศาสตร์ การเสริมความเชื่อ และการบริหารคริสตจักรอย่างมีคุณภาพ อย่างน้อย วิทยาลัยพระคริสตธรรมต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานศิษยาภิบาลและคริสตจักร เป็นต้น

สรุป

จึงอยากเห็นคริสตจักรให้ความสนใจและสนับสนุนให้วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี ภายใต้อำนาจการบริหารของมหาวิทยาลัยพายัพ มีศักยภาพในการเตรียมผู้นำคริสตจักรในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทุกส่วนของสภาคริสตจักรฯ ควรให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในการเตรียมผู้นำผู้รับใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้อนาคตของคริสตจักรในประเทศไทยมีความมั่นคง และมีผู้นำที่มีความรู้และความเชื่อที่เข้มแข็งมีผู้รับใช้ทั้งในระดับนักวิชาการและนักปฏิบัติ มีการเตรียมผู้นำอย่างเป็นระบบ หวังว่า การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรฯ ที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ ที่ประชุมจะหยิบยกเอาเรื่องอนาคตในการเตรียมผู้นำผู้รับใช้มาพูดอย่างจริงจัง ให้ความสำคัญต่ออนาคตของคริสตจักร มากกว่าที่จะทุ่มเททุกอย่างไปที่การเลือกตั้งผู้บริหาร หรือธุรกิจธุรการของหน่วยงานและสถาบันที่ดำเนินไปได้ตามศักยภาพของแต่ละแห่งเป็นอยู่ ผมเชื่อว่าประเด็นสำคัญที่ต้องหยิบยกมาพูดคุยอย่างจริงจัง ควรเป็นคุณภาพของผู้นำคริสตจักร และความเจริญงอกงามของคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระเยซูคริสต์มากกว่าที่จะทุ่มความสำคัญไปที่การเมืองเรื่องของผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ถ้าเราให้ความสำคัญต่อความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นของคริสตจักร เรื่องอื่น ๆ ก็จะตามมาอย่างแน่นอน จึงขอนำความคิดที่ท่านเปาโลหนุนใจพี่น้องทั้งหลายในช่วงที่จะประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดังนี้

“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย

แต่จงพูดเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน ก้มกราบ
ขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจจะค้ำครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ใน
พระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:6-7)